



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

15 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการดำเนินงาน สร.

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์บ้านเมือง, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวอิศรา, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์sanook, bangkokpost, workpointnews, nationtv, bangkokbiznews, 77kaoded, js100, thansettakij, mcot, inn, nationweekend, newstv, one31, bbc, thastanadard, prachachat, thaipbs

-เสนอข่าว นพ.สุชัช ภาณุจนพิมาย ปลัด สร. แถลงว่า ไทยผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 7 ราย ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในกลุ่มนี้มีผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค (PU) 36 ราย และตามผู้ใกล้ชิดอีกราวๆ 100 ราย สรุปมีผู้ป่วยสะสม 82 ราย ผู้ป่วยหนัก 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย การติดเชื้ออยู่ในพื้นที่กทม.ฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นจุดที่ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ และเกิดการสัมผัสกัน ขอให้ประชาชนที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงกักตัวเฝ้าดูอาการ แยกการใช้ของร่วมกับผู้อื่น งดทำกิจกรรมทางสังคม ไม่ออกไปในที่คนหนาแน่น หากมีอาการไอ จาม ไข้ ขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติอย่างละเอียด ขณะนี้โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย หากมีอาการสามารถไปตรวจได้ที่รพ.ใกล้เคียง โดยสร.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และรพ.จะต้องรับไว้รักษาทันที โดยรพ.ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อจะต้องแจ้งสร.ภายใน 3 ชั่วโมง และแม้ว่าจะตรวจพบเชื้อแต่จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากห้องแล็บยืนยันอีก 2 ครั้ง ส่วนกรณีของดาราที่ป่วยและมีข้อมูลว่าตรวจแล้วแพทย์ให้กลับมาที่บ้าน ต้องตรวจสอบว่ารพ.ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือไม่ เพราะมีการอบรมซักซ้อมความเข้าใจแล้ว

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ระยะเวลาที่จะมีความเสี่ยงสำหรับคนอื่น คือ เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีอาการ สำหรับคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยลำดับที่ 82 คือนักแสดงพิธีกรชาย ซึ่งเริ่มป่วยวันที่ 11 มี.ค. ดังนั้นวันที่11-13 มี.ค. ต้องแยกตัวจากคนอื่น แยกของใช้ คนที่มิใช่ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบมาพบแพทย์ ส่วนบางคนที่ยังไม่พบเชื้อ เพราะจะมีระยะฟักตัวประมาณ 5-7 วัน หากตรวจครั้งแรกไม่พบต้องติดตาม 14 วัน ส่วนคนที่สัมผัสก่อนวันที่ 11 มี.ค.ค่อนข้างปลอดภัย

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกรพ.ต้องรับเข้าสู่การดูแลตามระบบ ยกเว้นเกินศักยภาพ ต้องประสานกรมควบคุมโรครับส่งต่อ ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าเกณฑ์จะเข้ากลไกการจ่ายค่ารักษาให้ แต่ถ้าขอตรวจต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยเข้ามาสถานพยาบาล ต้องซักประวัติที่จุดคัดกรอง แล้วแยกไปที่ห้องแยกโรค จากนั้นต้องแจ้งกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง และส่งแล็บตรวจหาเชื้อ โดยตลอดกระบวนการผู้ป่วยต้องอยู่ที่รพ.จนกว่าผลจะออกมาเป็นลบ หากปล่อยคนไข้กลับบ้าน ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะมีโทษทั้งจำและปรับ หากผลแล็บเป็นลบแพทย์จะรักษาอาการป่วยที่เป็นอยู่ หากผลเป็นบวก จะต้องตรวจยืนยันเพิ่มอีก 2 แล็บ เมื่อผลเป็นบวกตรงกัน รพ.ต้องเก็บประวัติคนไข้ และคนที่เกี่ยวข้อง แจ้งผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมโรคเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนควบคุมโรคต่อไป

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การแจ้งหรือการรายงานโรคของสถานพยาบาลและห้องปฏิบัติการตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ ฯ กำหนดให้รพ.ที่ให้การดูแลผู้ป่วย แค่งสงสัยก็ต้องรายงานกรมควบคุมโรคภายใน 3 ชม. ซึ่งกรมฯ ได้กำชับรพ.ทุกแห่งทั้งรัฐและเอกชน หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมฯ จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.

-เสนอข่าว นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ระบุ อาการผู้ป่วยโควิด-19 รุนแรงแตกต่างกัน ขึ้นกับร่างกายผู้ป่วย คนแก่ มีโรคประจำตัว กินยาควบคุม คนอ้วน สภาพปอดเสียหายหรือปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ เมื่อได้รับเชื้ออาการจะรุนแรงกว่า ส่วนเด็กอาการน้อย รวมทั้งปริมาณเชื้อมีส่วนต่อความรุนแรงด้วย เช่น กลุ่มปาร์ตี้ 11 คน ทั้งนี้ หากการแพร่ระบาดเข้าระยะ 3 อาจนำเชื้อกลับไปให้คนในบ้านง่าย

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว กลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้และถูกปล่อยตัวจากอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี 33 ราย เป็นชาย 19 ราย หญิง 14 ราย เด็กวัย 4 ขวบ และทารกวัย 11 เดือน เดินทางโดยรถบัสโดยสารถึง รพ.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ซึ่งเป็นจุดรับและคัดกรองของจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาว อำนวยความสะดวกและตรวจรถเข้าออกอย่างเข้มงวด ไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณอาคาร

นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ได้เริ่มมาตรการกักตัวผู้เดินทางกลับจาก 4 ประเทศเสี่ยงที่บ้านพักในภูมิลำเนาแล้ว โดยได้รับรายงานจากสสท.ว่ามีผู้เข้าข่ายกักตัวในบ้านเพียง 1 ราย สำหรับอีกรายเป็นชาว อ.หัวหิน แต่ขอไปกักตัวที่ จ.อุดรธานี ขณะนี้ยังไม่มีการนำส่งสัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ กรมควบคุมโรค เปิดหน้าเพจให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโควิด-19 ครบทุกเรื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจ กรมการแพทย์ เผยภาพแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระยะ 3 เพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษาผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 กรณี 1.Mild case กรณีที่ไม่มีภาวะเสี่ยง รักษาตามอาการ ไม่จำเป็นต้องให้ยาต้านไวรัส 2. Mild case high risk group กรณีกลุ่มเสี่ยง โดยมีปัจจัยข้อใดข้อหนึ่ง 3.Pneumonia case ในกรณีที่ปอดมีการอักเสบ แนะนำให้ยารวม 3 ชนิด ได้แก่ Chloroquine, Favipiravir, Lopinavir/Ritonavir หรือ Darunavir/Ritonavir</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอสก็๊ป กรมอนามัย เน้นประชาชนยึดหลัก 3 ล. ลด เลี่ยง ดูแล สร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล ช่วยป้องกันและลดการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ย้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลล้างมือ ทิ้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย</p>	
<p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>1.อาสาเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิญา สวัสดิ์ โพสต์เฟซบุ๊ก ประกาศขอเสี่ยงเข้าห้องติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีชุดป้องกัน เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่โรคติดต่อร้ายแรง หรือจำเป็นต้องให้รัฐบาลบล็อกถึงจุดที่มีผู้ติดเชื้อ หวังให้ประชาชนสบายใจ พร้อมทำนิติกรรมไม่เอาความหากเกิดอะไรขึ้น</p> <p>2.การแพร่ระบาดในสนามมวยและการแจ้งเตือนกลุ่มเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, positioningmag, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว หลังมีรายงานแฟนมวยติดเชื้อ COVID-19 จากการเข้าชมการแข่งขันชกมวยไทย ล่าสุดมีประกาศจากสนามมวยราชดำเนิน ขอปิดให้บริการ 14 วัน เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดครั้งใหญ่ ขณะที่เวทีลุมพินี มีมาตรการรองรับด้วยการแข่งขันแบบปิด พร้อมถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ทูโรฟรียู สเตชัน ช่อง 24</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มเซียนมวยชื่อดังซึ่งเข้าสนามมวยลุมพินี-ราชดำเนินเป็นประจำทุกวัน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 เช็กยอดผู้ประกาศติดเชื้อโควิด-19 ได้จำนวน 5 คน</p> <p>-วงการมวยได้รับผลกระทบ จ.อุตรดิตถ์-สุโขทัย สูญรายได้ 300 ล้านบาท นักมวยเกือบ 500 ชีวิต 70 ค่าย ไม่มีรายการชก ขาดรายได้จากงานประจำปี งานเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีสลาภภัตตามวัด หลังจาก กท.ส่งหนังสือขอความร่วมมืองดจัดการแข่งขันกีฬามวย และขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ</p> <p>3.ดารารัตินตัวตรวจหาโควิด-19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, เว็บไซต์kapook, ศูนย์ข่าวแชนนัล, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีแม่ทิว ดิน นักแสดงหนุ่มและเจ้าของค่ายมวย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้เพื่อนนักแสดงที่เพิ่งร่วมงานหลายรายตื่นตัว โดย มดดำ คชาภา โพสต์ IG ว่า เพื่อนดารารัตินหลายคนติด ติดเชื้อด้วย ดีเจน้อย, ม้า อรณภา และหนูเล็ก ก่อนป่วย ไม่มีใครติดเชื้อแต่ต้องกักตัว 14 วัน รวมถึงดารารัตินหลายคนโพสต์ IG ว่าไปตรวจมาแล้วไม่พบเชื้อ อาทิ บอม ธนิสทร์, หมอเจี๊ยบ ลลนา, ชิน-ชินวุฒิ, พระเอก ธัน และภรรยา ยัย-จิรนนท์ มะโนแจ่ม, เจ้ง บิ๊ก แอส ทั้งนี้ มีดารารัตินหลายคนหนึ่งที่ไปได้ไปตรวจหาเชื้อ แต่ขอกักตัวเอง 14 วัน อาทิ ณัฐฐ์ เทพหัสติน ณ อยู่ธยา, หนูม-คงกระพัน แสงสุริยะ, โบวี-อัฐมา ชวินิชพันธ์, แอริน ยุทธะทัต ด้านภรรยาของแม่ทิว โพสต์ข้อความ ขอให้ฝ่ายรัฐและรพ.เอกชนทุกแห่งร่วมมือกัน เพราะรพ.รัฐอย่างเดียวอาจไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้ ขณะที่รพ.เอกชนรับตรวจอย่างเดียวและไม่รักษาต่อ</p> <p>-แม่บ้านที่ทำงานให้ครอบครัวของแม่ทิวดิน ได้เดินทางกลับมายังบ้านพักใน ต.หนองหลวง อ.อุ้มผาง จ.ตาก นายอำเภออุ้มผางแจ้งรพ.อุ้มผางส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ พร้อมนำไปยังรพ.อุ้มผางเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่ จ.พิษณุโลก และกักตัว 14 วัน หากผลแล็บออกแล้วจะแจ้งให้ทราบ</p> <p>4.จุดตรวจหาเชื้อแบบ drive thru</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว อาร์ต พศุทธิ์ ดารานักแสดงโพสต์คลิปลงไอจี ขณะเดินทางไปตรวจหาเชื้อที่รพ.รามคำแหง ระบุว่า รอผล 10 ชม. โดยเป็นการตรวจที่อยู่ภายในรถ มีเจ้าหน้าที่ของรพ.มาเก็บตัวอย่างจากลำคอและจมูกไปตรวจหาเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก</p> <p>-มีการโพสต์ข้อความว่า รพ.รามคำแหงมีจุดตรวจ covid-19 แบบ drive thru ขับรถเข้าไปตรวจโรคได้โดยคนไข้ไม่ต้องลงจากรถ</p>	

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

5.ชุดตรวจCOVID

สื่อที่นำเสนอ : เฟซบุ๊ก

-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ min min suchada โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า ชุดตรวจโควิดฟรีแอดอร์ 600 บาท รอของ 7-10 วัน ตรวจโดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วหยดลงแผ่นตรวจตามด้วยน้ำยา ให้ผลแม่นยำ 95%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ข่าวสด

-เสนอข่าว อย.ชี้แจงว่า ยังไม่มีชุดตรวจโควิด-19 ขึ้นทะเบียนในไทย หากนำเข้ามายังถือว่ามีความผิด ขณะนี้มีผู้ประกอบการ 10 กว่ารายยื่นขออนุญาต อยู่ระหว่างการพิจารณาและทดสอบประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ควรซื้อมาตรวจเอง ต้องอาศัยบุคลากรทางการแพทย์ใช้ตรวจวินิจฉัย เพราะต้องพิจารณาอาการหรือปัจจัยอื่นร่วมก่อนยืนยันผลกับผู้ป่วย

6.ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในรพ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด ,innnews

-เสนอข่าว นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์เรื่อง รัฐต้องตรวจและรักษาโรคโควิด-19 ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามสิทธิบุคคลพึงมีตามรัฐธรรมนูญ หากสถานพยาบาลของรัฐเรียกเก็บเงินค่าตรวจรักษาโรคโควิด-19 ประชาชนสามารถนำไปยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายพร้อมเก็บดอกเบี้ยจากสธ.ได้ทันที

สื่อที่นำเสนอ : ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว ปลัด สธ. ระบุ ประชาชนที่ไปตรวจโควิด-19 จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหากเข้าเกณฑ์สงสัย เช่น เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง หรือใกล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยง ผู้ที่ป่วย แต่หากไม่เข้าข่ายแล้วไปตรวจต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง พร้อมชื่นชมดารานู๋แมทธิว ที่เตือนให้คนใกล้ชิดสังเกตอาการและระวังตัวเอง แนะนำผู้ใกล้ชิดแมทธิวหากมีไข้ ไอ จาม ให้ไปตรวจที่รพ. ทั้งนี้ เตรียมใช้เทคนิคตรวจจากการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายจะถูกลงและรวดเร็วขึ้น คาดว่าอีก 2-3 สัปดาห์จะนำมาใช้

-ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า โควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ถือเป็นโรคที่เป็นกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉิน หากป่วยต้องรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นหากเกินศักยภาพให้ส่งต่อมารพ.รัฐ

7.ข้อเสนองดจัดกิจกรรมในผับ บาร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์บ้านเมือง, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, thansettakij, thebangkokinsight, js100, nationtv, innnews

-เสนอข่าว รมว.สธ. เตรียมเสนอ กกก.แห่งชาติในวันจันทร์ที่ 16 มี.ค. ประกาศพื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายเพิ่ม เพื่อเป็นมาตรการลดการแพร่เชื้อ, ห้ามไม่ให้ชุมนุม, การเดินทาง และสถานบริการ โดยเฉพาะจัดงานสงกรานต์ และข้าราชการสธ. ต้องเสียสละอยู่ดูแลประชาชน และงดกิจกรรมสันทนาการ กีฬา ดนตรี ผับ บาร์ หรือแหล่งรวมตัวผู้คน

8.สื่อโซเชียลติดแฮชแท็ก #save ตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์kapook

-เสนอข่าว แฮชแท็ก #Saveตัวเอง อยู่ในอันดับที่ 2 เทรนด์ทวิตเตอร์เมืองไทย ซึ่งส่วนใหญ่คนที่รีทวีตแนะนำวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้น มีการแชร์สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงใช้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องนี้

9.ผลสำรวจความเชื่อมั่นรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-เสนอข่าว สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจ เรื่อง ทำไมคนไม่รับสิ่งที่นายกฯ พูด พบว่า ร้อยละ 79.9 ระบุ ขาดข้อมูลที่ตีไม่ตอบใจทยประชาชน ร้อยละ 50.6 ระบุ ไม่ถามประชาชนก่อน ร้อยละ 34.7 ระบุ ทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล ขัดแย้งกันภายใน ส่วนผลกระทบจากทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล ต่อภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 60.5 ระบุ กระทบภาพลักษณ์ของนายกฯ ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดยร้อยละ 76.8 ระบุควรเปลี่ยนทีมงานข้อมูล ทีมโฆษกรัฐบาล สำหรับความรู้สึกและความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 31.8 สงสารนายกรัฐมนตรี เห็นว่าเหนื่อย แต่ควรทำงานต่อไป ร้อยละ 55.3 เห็นว่าควรปรับคณะรัฐมนตรี และเพื่อตั้งความเชื่อมั่นและวางใจต่อนายกรัฐมนตรี รัฐบาลควรลดบทบาทของทีมงานโฆษกรัฐบาลเพราะไม่ใช่กลุ่มคนที่ประชาชนเชื่อถือ และควรนำคณะบุคคลที่ประชาชนเชื่อถือมาพูดในแต่ละเรื่องที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องโควิด-19 ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาปากท้องของประชาชน

10. ความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของรัฐบาล

สื่อที่นำเสนอ: เดลินิวส์

-เสนอข่าว นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ตอนนี้ประชาชนไม่เชื่อว่ารัฐบาลพูดความจริงเกี่ยวกับการระบาดของไวรัส ทำดีแต่ทรชนและหวาดกลัว ไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ มาตรการรับมือเปลี่ยนไปมารายวัน มาตรการควบคุมโรคที่ควรเด็ดขาดก็ไม่ทำเพราะกลัวเศรษฐกิจพัง อย่างไรก็ตาม พรรคเพื่อไทยพร้อมประสานงานร่วมกับทุกฝ่าย รวมทั้งยินดีให้ความช่วยเหลือในทุกกรณี เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ร่วมกัน

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพมหานคร, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สำนักข่าวอิศรา, tnnthailand, nationtv

-เสนอข่าว น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรรมว.สธ. ลงนามในประกาศสธ. แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 14 มี.ค. มีผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สธ. รวมถึงขรก.สังกัดก.มหาดไทย ทั้งผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน รวมถึงขรก.สังกัดอบจ. เทศบาล และอบต. มีอำนาจหน้าที่ออกหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำ แจ้งข้อเท็จจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเฝ้าระวัง โดยมีอำนาจในการเข้าไปยังอาคารบ้านเรือนเพื่อประโยชน์ในการตรวจตรวจสอบด้วย ส่วนท้องถิ่น ก.มหาดไทย ได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับไปเฝ้าระวังอาการยังภูมิลำเนา พร้อมประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันตัวเอง ขอความร่วมมือผู้เฝ้าสังเกตอาการให้กักตัวอยู่ในที่พักอาศัยเท่านั้น

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-เสนอข่าว รัฐเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล รองรับภารกิจ 6 ด้าน คือ 1.ด้านการสาธารณสุข สธ.เป็นหน่วยงานหลัก มีรรมว.สธ.เป็นผู้รับผิดชอบ 2.ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ก.พาณิชย์เป็นหน่วยงานหลัก มีรรมว.พาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ 3.ด้านข้อมูล การชี้แจง และรับเรื่องร้องเรียน มีสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานหลัก มีรรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบ 4.ด้านการต่างประเทศ ก.ต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก มีรรมว.ต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบ 5.ด้านมาตรการป้องกัน ก.มหาดไทยเป็นหน่วยงานหลัก มีรรมว.มหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบ 6.ด้านมาตรการเยียวยา ก.การคลังเป็นหน่วยงานหลัก มีรรมว.คลังเป็นผู้รับผิดชอบ ประชุม เวลา 9.30 น. และรายงานนายกรัฐมนตรี ทุกวัน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, workpointnews, inn

-เสนอข่าว มีรายงานพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
-คิง เพาเวอร์ ประกาศปิดตึกมหานครชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด หลังพบพนักงานของห้องอาหาร มหานคร แบงค็อก สกายบาร์ มีอาการเข้าข่าย ส่งตัวเข้าคัดกรองอย่างละเอียดที่สถาบันบำราศนราดูร

-ม.มหิตล แกล้งพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชรับไว้ดูแลรักษาแล้ว สังกักตัว-ติดตามคนใกล้ชิดมาตรวจคัดกรอง

-ม.เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนักศึกษา 1 คนอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสโรคโควิด-19 จากการสัมผัสผู้ใกล้ชิดซึ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง กรมควบคุมโรคได้รับตัวเพื่อดูแลและติดตามอาการแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างผล การตรวจยืนยัน

-ม.กรุงเทพมหานครพบนักศึกษาเข้าข่ายเฝ้าระวัง ประกาศระงับการเรียนการสอนทั้ง 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท และวิทยาเขตรังสิต ตั้งแต่ 14-27 มี.ค. เพื่อทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ และจัดสอนผ่านระบบออนไลน์

-รอง โฆษก ดร. เผย พ.ต.อ. ระดับ ผกก.ที่เดินทางไปราชการ ณ เมืองมาดริด ประเทศสเปน ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย ส่วนผลตรวจ 3 จนท.อีไอดี ไม่พบติดเชื้อ สังกักตัวเอง 14 วัน

-นายซาฟิอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.นราธิวาส กล่าวถึงกรณีเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกหนังสือขอให้คนไทย 132 คน ที่เข้าร่วมงาน Jhor Qudamak&Ulamak Malasia 2020 ณ Sri Petaling Mosque กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 2563 รับเข้าพบแพทย์เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ว่า ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศขอให้ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อรายวันและพบแพทย์โดยด่วนที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์sanook, nationweekend, bangkokbiznews

-เสนอข่าว รพ.พระรามเก้า ออกแถลงการณ์เรื่องมาตรการคัดกรอง ป้องกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการรพ.พระรามเก้า จากกรณีดารา-พิธีกรชื่อดังเข้ารับการตรวจโควิด-19 ยืนยันเป็นไปตามขั้นตอนสธ.

-เปิดรายชื่อ 18 รพ.ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายตามเงื่อนไขตรวจฟรี พร้อมเปิดราคาค่าตรวจสำหรับผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์sanook

-เสนอข่าว อ.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ โพสต์เฟซบุ๊กว่า ได้วันระบุว่าหน้ากากอนามัยสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ หากผ่านการฆ่าเชื้อโรคอย่างเหมาะสม และมีคำแนะนำดังนี้ 1.หน้ากากอนามัย สามารถใช้ได้เรื่อย ๆ ถ้ายังไม่เปียก และไม่ได้อาศัยในพื้นที่เสี่ยง ติดเชื้อมากกว่า 4-6 ชม. (เช่น รพ.) 2.ถ้าจะฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงอัลตราไวโอเลต (เช่น เครื่องล้างจานแบบใช้แสงยูวี) ต้องฉายแสงด้านละ 30 นาที ถึงจะพอต่อการฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นให้ไปเก็บในที่ที่สะอาดและแห้ง 3 วันก่อนนำมาใช้ใหม่ 3.ใช้แอลกอฮอล์สเปรย์พ่นใส่หน้ากากอนามัย ทั้ง 2 ด้าน ทั้งให้แห้ง สามารถใส่ไปได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะเริ่มฉีกขาด หรือปนเปื้อนเชื้อโรค 4.หน้ากากที่ใช้วิธีดังกล่าวจะมีความสามารถในการกรองน้อยลง แต่ยังสามารถใช้ได้

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ผจก., ไทยโพสต์

-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการเผยแพร่ภาพใบอนุญาตส่งออกหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในโซเชียลมีเดีย ว่า เป็นไปตามเงื่อนไขการส่งออกที่กำหนด ไม่มีเหตุผลที่จะนำมาอ้างเพื่อระงับการส่งออกและอาจจะ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 ก.พ. 2563 กรมฯ ได้ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ กกร. มีคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ที่ กกร. แต่งตั้งขึ้น โดยการพิจารณาอนุญาตส่งออกแต่ละครั้ง ผู้แทนจาก อย. จะพิจารณาชนิดและคุณภาพของหน้ากากอนามัย หากเป็นแบบที่ไทยต้องใช้จะไม่อนุญาตให้ส่งออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำเรื่องภูเก็ต มีเรือท่องเที่ยวชื่อ star clipper สัญชาติมอลตา เดินทางมาจากปิ้ง ประเทศมาเลเซีย เข้าเทียบท่าหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เพื่อถ่ายโอนผู้โดยสาร 98 ราย ที่จะเดินทางขึ้นเครื่องกลับประเทศ โดยหน่วยงานด้านสาธารณสุขได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรของผู้โดยสาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน และลูกเรือ รวม 169 คน ไม่พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยโควิด-19</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบเฟคนิวส์ ดังนี้ 1.แชร์ข้อมูล “คุมเข้ม COVID-19 เดินทางจากประเทศเสี่ยง ต้องมีใบรับรองแพทย์” ตรวจสอบกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลจริง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.caat.or.th หรือโทร. 02 5688800 2.แชร์ข้อมูล “ยกเลิกตลาดนัด ในจ.นครศรีธรรมราช มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เสียชีวิต” ตรวจสอบกับสธ.แล้วไม่เป็นความจริง 3.แชร์คลิปวิดีโอ แอทมัมแพทย์ในไทยติดเชื้อ COVID-19 ยกทีมแต่ปิดข่าว ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสธ. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : newsm.thai</p> <p>-เสนอข่าว เพจกรมการแพทย์ เปิดเผยแพร่การแชร์รายชื่อรพ.18 แห่งตรวจไวรัสโควิด-19 ฟรี ระบุว่า ไม่ใช่ข่าวจากสธ. และหากจะตรวจหาโควิด-19 ฟรี ต้องเข้าหลักเกณฑ์ คือ มาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 มีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อฯ มีไข้และอาการโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น หากไม่เข้าเกณฑ์แต่อยากตรวจจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งสถานพยาบาลที่ให้การตรวจหาโควิด-19 มี 35 แห่ง ส่วนรายชื่อรพ.ที่ส่งต่อทางโซเชียลมีเดียเป็นเฟคนิวส์</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, bangkokbiznews, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว WHO ประกาศว่า ทวีปยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับจีนที่มีผู้ติดเชื้อน้อยลง ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุดคือ อิตาลี พบผู้ป่วยกว่า 17,660 คน เสียชีวิต 1,266 ราย รองลงมา สเปน พบผู้ป่วย 5,232 คน เสียชีวิต 133 คน เยอรมนี พบผู้ป่วย 3,675 คน เสียชีวิต 8 คน ฝรั่งเศส พบผู้ป่วย 3,667 คน เสียชีวิต 79 คน</p> <p>-ด้าน 2 ประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงแหล่งระบาดเข้าสู่ประเทศอื่นๆ เช่น เกาหลีใต้ มีผู้ติดเชื้อ 8,086 คน ผู้เสียชีวิต 73 คน แต่ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องหลายวันติดกัน ส่วนอิหร่านพบมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 97 คน ภายในวันเดียว ทำให้ผู้เสียชีวิตรวม 611 คน ผู้ติดเชื้อ 12,729 คน โดยกรุงเทพฯ พบผู้เสียชีวิตมากที่สุด</p> <p>-ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศมาตรการห้ามคนจากสหภาพยุโรป 26 ประเทศ ยกเว้นอังกฤษและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ เข้าสหรัฐฯ นาน 30 วัน เพื่อควบคุมการระบาด มีผลบังคับใช้เที่ยงคืนวันที่ 13 มี.ค.</p> <p>-ฟิลิปปินส์ ประกาศว่าจะกำหนดมาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านตั้งแต่ 20.00-05.00 น. ของวันที่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป ในเขตเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19</p> <p>-ดร.จง หานานซาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการแพทย์ของรัฐบาลจีน คาดการณ์ว่า หากแต่ละประเทศรับมือกับการระบาดอย่างจริงจังและเตรียมพร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด โดยทำตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก และเข้าแทรกแซงในระดับประเทศ หากทุกประเทศระดมกำลังกันการระบาดก็อาจจะจบลงภายในเดือนมิ.ย.</p> <p>-สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวม 148,051 ราย ผู้เสียชีวิตรวม 5,543 ราย</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนคอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล</p> <p>-เสนอว่า หลายหน่วยงานตื่นตัวออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยนายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย ประกาศให้สมาชิกงดเล่นกอล์ฟ หากมีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย และมีประวัติเดินทางจากหรือผ่านประเทศที่มีการระบาด พนักงาน-แคดดี้ ให้ใส่หน้ากากขณะให้บริการ หากมีอาการไข้ ให้หยุดมาปฏิบัติงาน ด้านนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดฯ ติดต่อบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแบคทีเรียและไวรัส มาพ่นฆ่าเชื้อในสำนักงาน และสถานที่จัดการแข่งขันสนุกเกอร์ พี 80-ทรูไทยแลนด์ แรงกิ้ง เซอร์กิต 2020 ห้ามคนเข้าชมการแข่งขัน ส่วนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่วัดไข้ทุกคน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์บุคคลในข่าว</p> <p>-กล่าวว่า กรณีมีการแฉเรื่องการกักตุนหน้ากากอนามัยส่งขายต่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดแคลน จนเกิดวิกฤติศรัทธาต่อรัฐบาล ชาวบ้านสงสัยว่าเหตุใดนายฯ ไม่ตรวจสอบให้กระจ่าง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ คอลัมน์คัดข่าวกรองคน</p> <p>-เสนอว่า จากการแถลงข่าวของสธ. ที่น่าห่วงคือการพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน 11 ราย เนื่องจากอาจมีผู้ติดเชื้อตามมาอีกหลายราย ซึ่งการแถลงข่าวไม่บอกชื่อร้าน ทำให้ได้รับผลกระทบกันทุกร้าน น่าคิดว่าถึงเวลาปฏิรูปการแถลงข่าวแล้วหรือยัง</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์ใบตองแห้ง</p> <p>-เสนอว่า วิกฤตโควิด-19 ประชาชนหมดความเชื่อมั่น ไม่ไว้วางใจทั้งรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ทั้งนักการเมืองและข้าราชการ ทั้งประสิทธิภาพและความโปร่งใสการให้ข้อมูลข่าวสาร แม้ว่าระบบสาธารณสุขไทยยังพังก้าวได้ และเชื่อไม่ระบาดมากนัก แต่ภายใต้การบริหารจัดการตามที่สมาคมแพทย์โรคทรวงอกแถลงว่าจะไม่ยอมก้มหัวให้กับผู้รับผิดชอบระดับสูง ที่ขาดความเชี่ยวชาญและเข้าใจบริบทการทำงาน ก็ทำให้ไว้วางใจไม่ได้</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอว่า ภายใต้วิกฤตการณ์เดียวกัน ประเทศจีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ต่อสู้การระบาดของโรคด้วยยุทธศาสตร์และสปีดคนในชาติ จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ประเทศไทยต้องเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์และ Fake news รวมถึงยังมีนักการเมืองเล่นเกมช่วงชิงอำนาจ นักวิชาการโซเชียลฟอร์มสร้างราคา ดาราผสมโรงปั่นเรตติ้ง ใช้อารมณ์ความถูกใจเหนือเหตุผลความเป็นจริงในทางปฏิบัติ กลายเป็นนายกฯ รัฐบาล ทำอะไรก็ผิดไปหมด และเป็นภาวะกดดันนายกฯ ที่นิยมเกาะติดข้อมูลในสังคมออนไลน์มากเป็นพิเศษ ทำให้เกิดอาการลนลาน กลัวยกกลัวๆ ในการรับมือวิกฤติโควิด-19 จนโดนตำหนิอย่างมาก</p>	-
<p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอว่า ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่ออกมารายวัน คนไทยตื่นตัว ฝ้าระวัง ป้องกัน และคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ประชาชนส่วนหนึ่งเห็นว่า ขั้นตอนการปฏิบัติ การสั่งการของรัฐบาลบางครั้งล่าช้า ส่วนศูนย์ปฏิบัติการรับมือโควิด-19 ควรจะมีเพียงศูนย์เดียว นายกฯ ตั้งผู้บัญชาการศูนย์ฯ ที่มีอำนาจเต็มเบ็ดเสร็จ ระดมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในศูนย์ฯ ให้ปลัดหรือหัวหน้าส่วนราชการเข้ามาอยู่ มีปัญหาติดขัดข้อกฎหมาย ระเบียบอะไร ให้แก้ทันที ภายใต้การตัดสินใจแบบ one single one command และการให้ข่าวให้มีผู้บัญชาการเพียงคนเดียว ป้องกันการพูดคนละที่ สร้างความสับสนกับประชาชน</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ คอลัมน์อยู่บนภู</p> <p>-เสนอว่า การบริหารจัดการของรัฐ หลังนายกรัฐมนตรีประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นายกฯ ต้องกำชับเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน อย่าให้ข้อมูลสะเปะสะปะ สร้างความไม่มั่นใจในข้อมูลที่ออกมา เพราะจะพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายลงกว่าเดิม ทำให้คนไม่เชื่อ ปัญหาและสถานการณ์จะเข้าขั้นเลวร้ายที่ยากแก้ไข</p>	
<p>ผู้ชม PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว จ.เชียงใหม่ค่า PM 2.5 อ.แม่แตง สูงถึง 539 มคก./ลบ.ม. ส่วนในตัวเมือง 391 มคก./ลบ.ม. ประชาชนต้องอยู่ในบ้านและเข้าไปตามห้างสรรพสินค้าที่มีเครื่องฟอกอากาศและใส่หน้ากากอนามัย จ.แม่ฮ่องสอน ควีนไฟลอยปกคลุมหนาแน่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนล้มป่วยหลายพันคน จ.เชียงราย ค่าฝุ่น 424 มคก./ลบ.ม. ส่วนกาญจนบุรีจับ 2 ต่างดาวลอบเผาป่าสงวนฯ เสียหายกว่า 19 ไร่ นายกฯ ประยุทธ์ สั่งทุกหน่วยสนธิกำลังเร่งดับไฟป่าแก้วิกฤติ โดย จ.เชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศเลวร้าย เป็นอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 3 วันแล้ว</p>	
<p>อากาศร้อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานประเทศไทยตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อนและร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 40 องศา ขณะที่ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง</p>	
<p>โครงการก้าวหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นำข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ อสม.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการก้าวหัวใจ sport city ร่วมกิจกรรม วิ่ง Night Run “ปิดเมืองวิ่ง...จับัน...อิ” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ป้องกันโควิด-19</p>	
<p>เหตุทะเลาะวิวาทในรพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายธนิต เตชะการ ชาว อ.พล จ.ขอนแก่น และนายชวลิต ละหานนอก ชาว อ.เทพสถิต บุกรเข้าไปในตึกผู้ป่วย รพ. พล จ.ขอนแก่น ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้ป่วยชื่อ นายธนวุฒิ พึ่งใหญ่ อายุ 21 ปี รพ.ได้แจ้งความดำเนินคดีกับทั้ง 2 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกไปแล้ว หากไม่มาพบพนักงานสอบสวนจะออกหมายจับ หรือถ้ามาขอตัว จะแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>	